

จดหมายออนไลน์

(17 ตุลาคม 2557)

โดย ชรรมาธิปติ

ดวงชะตาที่มีเสน่ห์หรือแรง ประเภทหัวบันไดไม้แห้ง

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของน้องนักเรียนชั้นมัธยม ที่ใช้นามแฝงว่า ฑิฆัมพร เกิดวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2541 เวลา 12.42 น. สมุทรปราการ เพศหญิง

ก่อนจะตอบคำถามของน้อง ฑิฆัมพร ผมขอพูดถึงดวงเดิมของน้องเสียก่อน

ชีวิตของคุณฑิฆัมพร เป็นชีวิตที่ต้องต่อสู้ ชีวิตค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงมาก โดยเฉพาะในเรื่องการทำงาน และอาชีพ หรือพูดให้ง่ายก็คือ งานที่ทำในอนาคตน่าจะเป็นงานที่ไม่นั่งโต๊ะประจำ หรือ จะต้องเปลี่ยนแปลง ต้องเดินทางบ่อย

นอกจากนี้ ชีวิตของคุณยังค่อนข้างจะผกผัน เพราะฉะนั้น ก็ขอให้ระมัดระวัง ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท ยามรุ่งเรื่องก็อย่าหลง พยายามเก็บหอมรอมริบเอาไว้เผื่อยามที่ตกต่ำ แต่เมื่อตกต่ำก็อย่าตื่นตกใจจนเกินเหตุ เพราะไม่นานนักก็จะสามารถฟื้นกลับขึ้นมาได้

คุณเป็นคนเครียดมาก คิดเป็นกังวลอยู่เสมอ มีโลกส่วนตัวสูง ไม่ชอบสูงส่งกับใคร จึงทำให้การเข้าสังคมไม่ค่อยเก่งนัก หรือ มีเพื่อนไม่ค่อยจะติดด้วย

ตามดวงชะตา คุณน่าจะเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น วิทยาศาสตร์เคมี วิศวกรรมการน้ำมัน หรือน้ำ หรืองานในสายใกล้เคียง แต่งานของคุณก็ยังสามารถจะไปทางสายที่เกี่ยวกับการเป็นครูบาอาจารย์ หรือที่ปรึกษาได้อีกด้วยเช่นกัน

แม้คุณจะมีแนวทางการเรียนสายวิทยาศาสตร์ คุณก็ยังมีหัวในด้านศิลปะ มีความสามารถในการทำงานของผู้หญิง เช่น งานทำครัว งานทำอาหาร งานจัดดอกไม้ เหล่านี้เป็นต้น

เพราะฉะนั้น ในฐานะที่คุณเป็นผู้หญิง ก็อย่าลืมหาความสามารถที่ตัวเองออกมาใช้ประโยชน์ด้วยนะครับ จะช่วยสร้างคุณค่าความเป็นผู้หญิงของคุณให้สูงส่ง และดีขึ้นได้

คำถามแรก เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา หนูสอบชิงทุนเอเอฟเอสค่ะ ผลเพิ่งประกาศเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ได้ไปอเมริกา แต่ที่บ้านติดปัญหาที่ตัวเงินค่ะ แต่ยังไม่ได้สละสิทธิ์นะคะ (ข้อมูลล่าสุดเพิ่งสละสิทธิ์ไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองในเดือนกันยายน) แต่หนูทำใจไว้นานแล้วละค่ะ ไม่เป็นไร จึงอยากถามอาจารย์ว่า ดวงหนูมีโอกาสได้ไปมั๊ยคะ และดวงหนูมีเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศบ้างมั๊ย

ต้องขอโทษด้วยที่ตอบทางหน้าหนังสือพิมพ์ช้าไป แต่ผมก็ได้ตอบคุณไปทางโทรศัพท์แล้ว

งานของคุณในอนาคตน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างประเทศพอสมควร ดังนั้น ที่ถามว่าจะมีโอกาสไปต่างประเทศหรือไม่ นั้น จึงไม่น่าเป็นกังวล เหลือแต่ตอนนี้คุณจะต้องตั้งใจขยันเล่าเรียนให้เต็มที่เสียก่อน รับรองว่าโอกาสไปต่างประเทศของคุณมีมากแน่นอน

คำถามที่สอง ดวงทิศทางชีวิตในอนาคตหนูนะค่า มีหลายอย่างที่หนูหวังว่าจะมีโอกาสได้ทำ เช่น มีครอบครัวที่อบอุ่น(แบบตอนโตนะค่า) ได้ช่วยตอบแทนพ่อแม่และผู้มีพระคุณ จึงขอถามอาจารย์ว่า ดวงทิศทางชีวิตหนูเป็นอย่างไร

ความคิดที่จะตอบแทนผู้มีพระคุณ โดยเฉพาะพ่อแม่ นั้น เป็นคุณธรรมสูงส่งของมนุษย์ แม้แต่เทวดาฟ้าดินก็ยกย่อง แต่คิดว่าอยากจะทำบุญคุณท่าน ก็ถือว่าได้บุญแล้ว และ หากได้กระทำจริงๆ จังๆ ก็ย่อมจะได้บุญเป็นเท่าทวีคูณ

กรณีของคุณนั้น ให้ระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินสักหน่อย เพราะการเงินของคุณค่อนข้างจะผกผันพอสมควร แต่นั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคในการอุปถัมภ์ท่านอย่างที่คิดตั้งใจ

ให้ระลึกเสมอว่า ทำได้เท่าไรก็ถือว่าได้บุญแล้ว ขึ้นอยู่กับ จิตอธิษฐานสำคัญที่สุด

คำถามที่สาม ดวงเรื่องคู่กะ มีคนๆหนึ่งที่หนูแอบชอบเขามาก 2 ปีแล้วค่า แต่เขาเหมือนอยู่คนละโลกกับหนูเลยค่า พุดคนละภาษา อยู่กันคนละประเทศ ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลย เพื่อนมันเคยถามหนูเลยขอมเล่า แต่กลับถูกมองว่าปัญญาอ่อน และไร้สาระ แต่หนูไม่สนหรอกค่า เพราะหนูไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน และหนูก็เป็นเด็กดีเสมอมา เรื่องนี้เป็นเหตุผลหนึ่ง นอกจากเพื่อครอบครัวแล้ว ที่ทำให้หนูตั้งใจเรียนพัฒนาตนเองพยายามสอบทุนต่างๆ หนูคิดว่าถ้าเรามีเป้าหมายแล้ว ยิ่งไกลเท่าไร เราก็ต้องพยายาม ให้เต็มที่ในส่วนที่เราทำได้ เผื่ออนาคตจะมีโอกาสได้สมหวังบ้าง จึงขอถามอาจารย์ว่า ดวงนี้จะมีโอกาสบ้างมั๊ยค่า และดวงเรื่องคู่ชีวิตของหนูจะเป็นอย่างไร

เนื่องจากได้มีโอกาสคุยกับคุณ ผมจึงพอจะเข้าใจความรู้สึกของคุณ มันเป็นความรักแบบที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า PUPPY LOVE เกิดขึ้นในช่วงวัยรุ่น เป็นความรักแบบคลั่งไคล้ บ้าบอออกแตกเล็กน้อย ฝันๆเพ้อๆหน่อยๆ

เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นกับวัยรุ่นจำนวนมาก ไม่ใช่เรื่องเสียหาย แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือ เราจะต้องรู้ตัวเองว่า ชอบเขตของมันอยู่ตรงไหน อะไรควรทำ หรือ ไม่ควรทำ

หน้าที่ของเราตอนนี้ก็คือ ตั้งใจเรียนหนังสือให้ดีที่สุด เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ตนเอง เมื่อคุณค่าของตัวเราสูงแล้ว โอกาสที่จะพบเจอคนที่ดีก็มีมากด้วย

